
 

 

 

 

      

ข่าวประชาสัมพนัธ์ ส านักกษาปณ์ 
นายวุฒิชัย แสงเงนิ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านศิลปกรรมเหรียญ  

ให้สัมภาษณ์ในประเดน็สองเหรียญสุดท้ายของรัชกาลที่ 9 มีความส าคญัอย่างไร 

ประวตัิเหรียญส าคญัชองรัชการที่ 9 ตลอดรัชสมัย และแนวทางการผลติเหรียญในปัจจุบัน  

ของกรมธนารักษ์ให้กบัทาง Amarin TVHD ช่อง 34 

ในวนัอังคารที่ 27 กมุภาพนัธ์ 2560 

 

 



 

 

 

 


